

Số: /SKHCN-KH.

Quảng Bình, ngày tháng 9 năm 2022.

KẾ HOẠCH

Triển khai thực hiện Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Bình tại Công văn số 3669/VPUBND-NCVX ngày 16/9/2022 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh về việc yêu cầu các Sở, ban, ngành đoàn thể cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan liên quan xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch số 81-KH/TU, ngày 06/9/2022 của Tỉnh ủy Quảng Bình triển khai thực hiện Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Bình xây dựng Kế hoạch thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Nâng cao nhận thức của cấp ủy, các đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội và cán bộ, Đảng viên, hội viên về vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng của văn hóa, những đóng góp to lớn của văn hóa đối với phát triển kinh tế - xã hội, hội nhập quốc tế; Phát triển con người toàn diện và xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc để văn hóa, con người Việt Nam thực sự trở thành sức mạnh nội sinh, động lực phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc.

- Phát huy những kết quả đạt được, tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương, nhất là Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, các nội dung Hội nghị văn hóa toàn quốc và Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII về quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm xây dựng, phát triển văn hóa, con người Quảng Bình trong giai đoạn 2020 - 2025 và những giai đoạn tiếp theo.

2. Yêu cầu

- Tiếp tục nâng cao nhận thức và năng lực lãnh đạo của Đảng, sự quản lý

của Nhà nước trên lĩnh vực văn hóa để đáp ứng yêu cầu của cách mạng trong thời kỳ mới. Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước nhằm đảm bảo sự thống nhất về tư tưởng và hành động trong xây dựng và phát triển văn hoá.

- Các phòng, đơn vị quán triệt đầy đủ và sâu sắc các quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Đảng, Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: “Văn hóa phải được đặt ngang hàng với kinh tế, chính trị, xã hội”; phải xem: “phát triển kinh tế là trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt, phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần, bảo đảm quốc phòng, an ninh là trọng yếu, thường xuyên”, từ đó xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt trong nhiệm vụ được giao.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Nhiệm vụ

1.1. Tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng về lĩnh vực văn hóa, Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị (khoá X) về “*Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới*”, Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI), Kết luận số 76-KL/TW, ngày 04/6/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW “*Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước*”; đặc biệt là tinh thần Hội nghị văn hóa toàn quốc và phát biểu kết luận của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, các chương trình hành động, kế hoạch triển khai thực hiện các Nghị quyết, Kết luận về lĩnh vực văn hóa của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nhằm khơi dậy những giá trị văn hóa, sức mạnh tinh thần con người Quảng Bình, tạo nguồn lực nội sinh, động lực đột phá để thực hiện thành công mục tiêu phát triển quê hương đến năm 2025, 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

1.2. Tích cực tham gia xây dựng con người Quảng Bình thời kỳ đổi mới, phát triển, hội nhập với những giá trị chuẩn mực phù hợp, gắn với giữ gìn, phát huy giá trị gia đình, hệ giá trị văn hóa, giá trị dân tộc, quê hương. Kết hợp nhuần nhuyễn những giá trị truyền thống với giá trị thời đại: Yêu nước, yêu quê hương, đoàn kết, tự cường, nghĩa tình, trung thực, chung thủy, trách nhiệm, kỷ cương, cần cù, sáng tạo trong công tác, lao động sản xuất, kinh doanh và đời sống; giá trị cốt lõi văn hóa gia đình: Xây dựng gia đình có cuộc sống ấm no, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh; phấn đấu vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, hạnh phúc.

1.3. Triển khai thực hiện tốt Chiến lược phát triển văn hóa Việt Nam, Chiến lược phát triển văn hóa Quảng Bình đến năm 2030 với 3 trụ cột là: Tăng cường đầu tư, đổi mới sáng tạo và đột phá thể chế hành chính nhằm phát huy vai trò của văn hóa, gắn với kinh tế, chính trị, xã hội theo hướng phát triển bền vững.

Phát triển toàn diện và đồng bộ các lĩnh vực văn hóa, môi trường văn hóa, đời sống văn hóa. Chú trọng bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại và chất lượng, hiệu quả sáng tạo các sản phẩm, giá trị văn hóa mới. Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, văn minh, gắn liền với tích cực đấu tranh ngăn chặn cái xấu, phi văn hóa, bảo vệ giá trị chân - thiện - mỹ của văn hóa. Không ngừng nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của cán bộ, Đảng viên, công chức, viên chức và người lao động ngành Khoa học và Công nghệ; góp phần khắc phục dần khoảng cách về trình độ phát triển và hưởng thụ văn hóa giữa các đơn vị.

1.4. Phát huy vai trò chủ thể sáng tạo, chủ thể thụ hưởng văn hóa của Nhân dân; giữ gìn, phát huy những giá trị tốt đẹp của văn hóa truyền thống, văn hóa dân tộc ít người. Đề ra giải pháp cụ thể, phù hợp để chuyển nhận thức thành hành động từ các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động và hoạt động an sinh xã hội. Đội ngũ Đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành Khoa học và Công nghệ phải nêu gương trong thực hành văn hóa, đạo đức, lối sống làm cho văn hóa thấm sâu vào toàn bộ đời sống và hoạt động xã hội.

1.5. Chú trọng xây dựng Đảng bộ Sở, Chi bộ trực thuộc, xây dựng cơ quan, đơn vị về văn hóa, về chuẩn mực đạo đức; kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực để mỗi cán bộ, Đảng viên và tổ chức Đảng thực sự là đạo đức, là văn minh, tiêu biểu cho giá trị truyền thống văn hóa và con người Quảng Bình.

Xây dựng văn hóa trong lãnh đạo, trong giao tiếp ứng xử với đồng nghiệp và nhân dân; phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, Đảng viên, cán bộ chủ chốt, người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng; hiệu quả quản lý của Nhà nước; Sự tham gia của các tổ chức chính trị - xã hội trong sự nghiệp phát triển văn hóa.

1.6. Xây dựng môi trường công sở văn hóa số phù hợp với nền kinh tế số, xã hội số và công dân số, làm cho văn hóa thực sự là yếu tố quan trọng góp phần tích cực vào sự phát triển bền vững đất nước, quê hương trong xu thế cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Từng bước phát triển công nghiệp văn hóa; Tăng cường và đa dạng hóa các nguồn lực đầu tư để phát triển khoa học và công nghệ; Phát huy giá trị di sản văn hóa với phát triển kinh tế và đẩy mạnh tuyên

truyền, quảng bá hình ảnh con người, quê hương Quảng Bình trong nước và quốc tế.

2. Giải pháp

2.1. Nâng cao nhận thức và năng lực lãnh đạo của Đảng trên lĩnh vực văn hóa

- Đảng ủy Sở, cấp ủy các Chi bộ, lãnh đạo các đơn vị, các tổ chức đoàn thể trực thuộc cần nhận thức sâu sắc và đầy đủ các quan điểm, tư tưởng của Đảng và ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về văn hóa để đáp ứng yêu cầu phát triển văn hóa, xây dựng con người Quảng Bình trong thời kỳ phát triển kinh tế thị trường, hội nhập quốc tế và xu thế cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

- Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy tạo sự thống nhất về tư tưởng, hành động trong xây dựng và phát triển văn hóa; Từ đó xây dựng các chương trình, kế hoạch thực hiện, huy động tối đa các nguồn lực để đẩy mạnh phát triển văn hóa.

- Khắc phục tư tưởng “duy kinh tế”, quán triệt nghiêm túc quan điểm “văn hóa phải được đặt ngang hàng với kinh tế, chính trị, xã hội”; Phát triển văn hóa, xây dựng con người là một nhiệm vụ trọng tâm của các cấp ủy Đảng, cơ quan đơn vị trực thuộc, các đoàn thể gắn với các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của ngành Khoa học và Công nghệ; Phát huy trách nhiệm người đứng đầu trong việc phát triển văn hóa.

2.2. Triển khai xây dựng hệ giá trị văn hóa, con người Quảng Bình gắn với phát huy hệ giá trị mới tại cơ quan, đơn vị

- Chăm lo xây dựng con người phát triển toàn diện; Xác định xây dựng con người là nhiệm vụ hàng đầu trong các nhiệm vụ về văn hóa; Gắn kết chặt chẽ, hài hòa giữa giá trị truyền thống và giá trị hiện đại. Xây dựng con người Quảng Bình trên cơ sở phát huy các giá trị truyền thống: Yêu nước, yêu quê hương, sống nghĩa tình, cần cù, chịu khó, đoàn kết, năng động, sáng tạo... Hướng các hoạt động văn hóa, giáo dục, khoa học, nghệ thuật vào việc xây dựng con người có thể giới quan khoa học, nhân sinh quan tiến bộ, nhân văn đáp ứng yêu cầu của thời kỳ hội nhập, phát triển.

- Thực hiện chiến lược phát triển gia đình, xây dựng gia đình thực sự là nơi hình thành, nuôi dưỡng nhân cách văn hóa và giáo dục con người có tri thức, đạo đức, lối sống lành mạnh. Thông qua vai trò của văn hóa bồi dưỡng tâm hồn, nhân cách, tình cảm của con người. Đấu tranh khắc phục tính ích kỷ, hẹp hòi,

cục bộ, tự ti; Phê phán các hành vi sai trái, ảnh hưởng xấu đến việc xây dựng và phát triển văn hoá, con người Quảng Bình.

- Góp phần triển khai xây dựng bộ quy tắc ứng xử của người Quảng Bình phù hợp với truyền thống văn hóa, phong tục tập quán; Những giá trị văn hóa, con người mới có tri thức, kỹ năng nghề nghiệp, tôn trọng pháp luật, có hoài bão, ý chí tự lực tự cường, đổi mới sáng tạo, khát vọng xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc, đưa quê hương phát triển nhanh, bền vững.

2.3. Tích cực tham gia các hoạt động bảo tồn, tôn tạo và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc; mở rộng hợp tác, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại và đẩy mạnh ứng dụng văn hóa số

Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, lãnh đạo, cán bộ, Đảng viên, đoàn viên và hội viên của Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ về bảo tồn, tôn tạo và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, văn hóa vật thể, phi vật thể; Giữ gìn và phát huy những đặc trưng tốt đẹp về văn hóa của các dân tộc thiểu số. Chú trọng, bảo tồn, tôn tạo các di tích danh thắng; Gắn phát huy giá trị di sản văn hóa với phát triển du lịch.

2.4. Xây dựng văn hóa ứng xử lành mạnh trong cơ quan, đơn vị

- Tuyên truyền, quảng bá hình ảnh con người, quê hương Quảng Bình. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, Đảng viên, đoàn viên trực thuộc Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ về vị trí, vai trò của văn hóa. Xây dựng, phát triển, tạo môi trường văn hóa công sở lành mạnh và điều kiện xã hội thuận lợi để khơi dậy truyền thống yêu nước, lòng tự hào, khát vọng phát triển quê hương phồn vinh, hạnh phúc; Trong đó con người là trung tâm, mục tiêu và động lực quan trọng của sự phát triển.

- Chú trọng xây dựng văn hóa ứng xử lành mạnh trong hoạt động công vụ, trong xã hội, phát huy những giá trị tích cực về thuần phong, mỹ tục của gia đình và xã hội; Nêu cao tinh thần tương thân, tương ái, đoàn kết; Trọng nghĩa, trọng công lý và đạo lý xã hội. Chăm lo xây dựng văn hóa trong chính trị, đặc biệt là văn hóa trong Đảng, trong các cơ quan, đơn vị và các đoàn thể.

- Coi trọng xây dựng văn hóa công sở, đấu tranh, phê phán, đẩy lùi các biểu hiện tiêu cực, lợi dụng tôn giáo để thực hành mê tín, dị đoan.

- Kiên quyết, kiên trì đấu tranh đẩy lùi bệnh quan liêu, bè phái, mất đoàn kết, chủ nghĩa cơ hội và sự suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống trong cán bộ, Đảng viên. Tiếp tục thực hiện quy định nêu gương của cán bộ, Đảng viên. Thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) và các Nghị quyết của

Đảng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; Đồng thời, chống lại các tư tưởng, nhận thức lệch lạc, phản động, tiêu cực trái thuần phong mỹ tục của dân tộc tác động vào văn hóa, con người và môi trường văn hóa.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ nội dung Kế hoạch này, các phòng, đơn vị trực thuộc tổ chức tuyên truyền, quán triệt và kịp thời triển khai thực hiện, báo cáo định kỳ hàng năm theo quy định.

2. Phòng Quản lý Khoa học hàng năm ưu tiên lựa chọn các nhiệm vụ KH&CN có nội dung liên quan đến Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

3. Trung tâm Ứng dụng và Thống kê Khoa học và Công nghệ đăng tải nội dung Kế hoạch và các văn bản liên quan trên Trang thông tin điện tử của Sở <https://skhcn.quangbinh.gov.vn>.

Yêu cầu các phòng, đơn vị trực thuộc Sở triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả./.

Nơi nhân:

- UBND tỉnh;
- Lãnh đạo Sở (để báo cáo);
- Các phòng, đơn vị trực thuộc;
- Lưu: VT, KH.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Phan Thanh Nghiệm